

ประธานและสมาชิกสภาผู้นำกลุ่มฮามาส เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 10 /Feb/ 2025

ประธานและสมาชิกสภาผู้นำกลุ่มฮามาส เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ นายมุฮัมมัด อิสมาอีล ดร์วีซ ประธานสภาผู้นำกลุ่มฮามาส ได้กล่าวแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งใหญ่ของขบวนการมุกอวะมะฮ์ ในฉนวนกาซ่า โดยเขากล่าวกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามว่า “เรามองว่า การที่ชัยชนะของขบวนการมุกอวะมะฮ์ในฉนวนกาซ่าเกิดขึ้นพร้อมกับการระดมพลครั้งใหญ่ของการปฏิวัติอิสลามนั้น เป็นนิมิตหมายอันดี และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความบังเอิญนี้ จะนำไปสู่การปลดปล่อยอัลกุศส์และมีสยิดอัลอักศอ”

นาย คอลิล อัลฮัยยะฮ์ รองประธานสำนักงานฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาส ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชัยชนะของขบวนการมุกอวะมะฮ์ในฉนวนกาซ่า โดยเขากล่าวกับท่านผู้นำสูงสุดว่า “วันนี้ เรามาพบกับท่านด้วยความภาคภูมิใจ ชัยชนะครั้งใหญ่นี้ ถือเป็นชัยชนะร่วมกันระหว่างเราและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวยกย่องและระลึกถึงบรรดาชะฮีด วีรบุรุษผู้เสียสละจากฉนวนกาซ่าและบรรดาผู้นำชะฮีดโดยเฉพาะ ชะฮีดอิสมาอีล ฮะนีเยห์ และท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวกับบรรดาผู้นำกลุ่มฮามาสว่า “พระเจ้าเป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่งได้ประทานเกียรติและชัยชนะแก่พวกท่านและประชาชนชาวกาซ่า และได้ทำให้กาซ่ากลายเป็นตัวอย่างของคำกล่าวในโองการอัลกุรอานที่ว่า บางครั้งกลุ่มเล็กๆ อาจจะชนะกลุ่มใหญ่และแข็งแกร่งด้วยการอำนวยการอนุญาติจากพระองค์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำว่า “พวกท่านได้รับชัยชนะเหนือรัฐเถื่อนไซออนิสต์และในความเป็นจริง ก็ได้รับชัยชนะเหนืออเมริกา และด้วยพระมหากษัตริย์คุณของพระเจ้า พวกท่านไม่ต้องการพวกเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายใดๆ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความลำบากของประชาชนในฉนวนกาซ่าที่ได้เผชิญในระยะเวลาเกือบปีครึ่งของการยับยั้งต่อสู้อย่างต่อเนื่อง โดยท่านผู้นำตั้งข้อสังเกตว่า “ผลของความทุกข์ทรมานและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ในที่สุดก็กลายเป็นชัยชนะของสังคมนิยมเหนือความเท็จ และประชาชนชาวกาซ่าได้กลายเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นในการยับยั้งต่อสู้อย่างต่อเนื่อง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาของกลุ่มฮามาสและกล่าวยกย่องความสำเร็จของข้อตกลงที่ได้กระทำขึ้น โดยท่านกล่าวว่า “วันนี้ภารกิจของโลกมุสลิมและผู้สนับสนุนขบวนการมุกอวะมะฮ์ทั้งหมด คือ การช่วยเหลือประชาชนชาวกาซ่าเพื่อลดความทุกข์ยากและความเจ็บปวดของพวกเขา”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า มีจำเป็นในการวางแผนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการดำเนินการในด้านการศึกษาประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมทางทหารและการบูรณะฉนวนกาซ่า โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “กองกำลังมุกอวะมะฮ์และฮามาสได้กระทำการงานในด้านโฆษณาและสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และวิธีการนี้ควรจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ความศรัทธา คือ ปัจจัยหลักและอาวุธที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ของแนวร่วมมุกอวะมะฮ์ในการต่อสู้กับศัตรู โดยท่านกล่าวว่า “ด้วยความศรัทธาที่สาธารณรัฐอิสลามและแนวร่วมมุกอวะมะฮ์ ไม่รู้สึกถึงความอ่อนแอในการต่อสู้กับเหล่าศัตรู”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการข่มขู่คุกคามของอเมริกาเกี่ยวกับสาธารณรัฐอิสลามและประชาชนชาวอิหร่าน โดยท่านผู้นำเน้นย้ำว่า “การข่มขู่เหล่านี้ ไม่มีผลกระทบต่อความคิดของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของเรา รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในประเทศและบรรดาเยาวชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “ประเด็นการป้องกันปาเลสไตน์และการสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์นั้นไม่เคยเป็นคำถามในใจของประชาชนอิหร่าน และเป็นเรื่องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “ปัญหาปาเลสไตน์สำหรับเรา เป็นปัญหาหลักและชัยชนะของปาเลสไตน์สำหรับเรา เป็นเรื่องที่น่าพอใจยิ่ง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เน้นย้ำให้เห็นว่า “ในที่สุดชัยชนะที่แท้จริง จะเป็นของประชาชนชาวปาเลสไตน์ โดยท่านผู้นำตั้งข้อสังเกตว่า “เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ควรทำให้เกิดความสงสัย แต่เราควรที่จะเดินหน้าไปด้วยความเชื่อมั่นในศรัทธาและความหวัง พร้อมทั้งความหวังในความช่วยเหลือจากพระเจ้า”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวในช่วงท้ายกับบรรดาผู้นำกลุ่มฮามาสว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า วันนั้นจะมาถึง เมื่อพวกท่านทุกคนจะได้แก้ไขปัญหาลับศอกให้กับโลกอิสลามได้สำเร็จ และวันนั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน”

ในการพบปะกันครั้งนี้ นาย มุฮัมมัด อิสมาอีล ดร์วิซ ประธานสภาผู้นำกลุ่มฮามาส นาย คอลิล อัลฮายะฮ์ รองประธานสำนักงานฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาส และนาย ซาอิร ญับบารีน ผู้นำกลุ่มฮามาสในเวสต์แบงก์ ได้กล่าวยกย่องเทอดเกียรติบรรดาผู้นำ ชะฮีดของขบวนการมุกอวะมะฮ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชะฮีดอิสมาอีล สะเนียห์ ซัยยิด สะซัน นัศรุลลอฮ์ ยะห์ยา ซินวาร และ ศอลิห์ อัลอารูรี พร้อมกับกล่าวรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของฉนวนกาซ่าและเวสต์แบงก์ ชัยชนะและความสำเร็จที่ได้รับ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณการสนับสนุนที่ยั่งยืนจากสาธารณรัฐอิสลามและประชาชนชาวอิหร่าน